



ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๕๐๕/๕๐๗



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีและการกำหนด
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๑๓๔๐
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอทราบความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป
และสหราชอาณาจักร พ.ศ. ... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. ... เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้

๑. กระทรวงการต่างประเทศไม่ขัดข้องในหลักการและสาระโดยรวมของร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีและการกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าว
ไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม สอดคล้องกับ
นโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน
รวมทั้งไม่ขัดต่อพันธกรณีของไทยที่อยู่ภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ

๒. สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย โดยในปี ๒๕๖๓
ไทยส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป (รวมสหราชอาณาจักร) เป็นอันดับที่ ๔ ตามมูลค่าการส่งออก (รองจาก
สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และจีน) ในขณะที่ไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับที่ ๓ ของโลก โดยอินเดียและเวียดนาม
เป็นผู้ส่งออกสำคัญที่พัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและหลากหลายตามความต้องการของตลาด ประกอบกับ
ค่าเงินบาทที่แข็งตัว ส่งผลให้ข้าวไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ดังนั้น การลดค่าธรรมเนียมพิเศษ
การส่งออกข้าวจึงน่าจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนของการส่งออกข้าวไทย

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว การพัฒนาข้าวไทยเพื่อการส่งออก
ควรเน้น (๑) การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดยุโรปและตลาดอื่นๆ
โดยคำนึงเรื่องคุณภาพและเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากข้าวที่ผลิตในประเทศอื่น (๒) การนำเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน
การเพาะปลูกและกระบวนการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพให้คงความหอมและนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์
และ (๓) กระบวนการควบคุมตลอดห่วงโซ่การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร

๔. กระทรวงการต่างประเทศมีข้อสังเกตว่า ในกรณีของสหราชอาณาจักร ร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ฯ ทั้งสองฉบับกำหนดให้ผู้ส่งออกที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความตกลงระหว่าง
ประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกและเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ อย่างไรก็ตาม

ปริมาณโควตาสินค้าข้าวที่ไทยได้รับจัดสรรเป็นการเฉพาะรายประเทศตามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับ สหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ ๖๕๐ ตัน และ ๑๘๑ ตัน สำหรับข้าวขาวและข้าวหัก ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณโควตาสินค้าข้าวซึ่งถูกระเบียบของสหราชอาณาจักรที่ ๒๐๒๐/๑๔๓๒ เรื่อง Exiting the European Union Customs: The Customs (Tariff Quotas) (EU Exit) Regulations 2020 จัดสรรให้ไทย ได้แก่ ๓,๗๒๗ ตัน และ ๓,๒๗๑ ตัน สำหรับข้าวขาวและข้าวหักตามลำดับ ทั้งนี้ หากร่าง ประกาศดังกล่าวอ้างถึงเพียงสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร ก็อาจครอบคลุมปริมาณโควตาสินค้าข้าวที่สหราชอาณาจักรจัดสรรให้ไทยเป็นการเฉพาะเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ร่างประกาศดังกล่าวน่าจะอ้างถึงทั้งปริมาณโควตาสินค้าข้าวที่ไทยได้รับจัดสรรตามปริมาณโควตาสินค้าข้าว ตามหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ควบคู่ไปกับกฎระเบียบของสหราชอาณาจักร เลขที่ ๒๐๒๐/๑๔๓๒ ข้างต้นด้วย หากพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดช่องให้ กระทำได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กองสหภาพยุโรป

กรมยุโรป

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๑๘๕ (เพียงออ ๐-๘๘๙๔-๕๘๔๐๗)

โทรสาร ๐ ๒๖๒๕ ๓๗๑๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pi.wacharaprapapong@mfa.mail.go.th